

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของศูนย์ประเมินผล

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>4. ติดตามและประเมินผล แผนงาน/โครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>1.นโยบายจากผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีการติดตามประเมินผลการจัดงานในโอกาสต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2568 เช่น งานกาชาด งานมหกรรมการเกษตรและการท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มี ภารกิจ การติดตามประเมินผลโดยตรง ทำให้บางหน่วยงานขาดความเข้าใจใน ขั้นตอน วิธีการติดตามประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูล และส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการติดตามประเมินผลการจัดงาน</p> <p>2.หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขาดรูปแบบ แบบสัมภาษณ์ ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดงาน (Event) ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ข้อมูลการติดตามประเมินผล การจัดงาน</p>	<p>1.ออกแบบ กำหนดแผนปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผลการจัดงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form)</p> <p>2.เข้าร่วมประชุมเสนอแนวทางการติดตามและประเมินผลการจัดงานต่อคณะกรรมการจัดงานฯ</p> <p>3.จัดประชุมชี้แจงผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามประเมินผล และการเก็บรวบรวมข้อมูล</p> <p>4.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูล รายงานข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะระหว่างการจัดงานให้แก่ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศปผ. สศก.)</p> <p>5. ศปผ. สศก. ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลระหว่างการจัดงาน</p> <p>6. ศปผ. สศก.ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมูล / จัดทำรายงาน ผ่าน Infographic ตลอดการจัดงาน และ จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการจัดงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p>	<p>1. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามประเมินผลการจัดงาน</p> <p>2. เพื่อสร้างรูปแบบ แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดงาน (Event) ที่มีลักษณะคล้ายกันในการจัดงานครั้งต่อไป</p> <p>3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการบูรณาการติดตามและประเมินผล การจัดงาน</p>	<p>1. มีการกำหนดแผนปฏิบัติงาน และวิธีการติดตาม และประเมินผล</p> <p>2. จำนวนครั้งในการจัดประชุมชี้แจงพิจารณาแนวทางการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ อย่างน้อย 1 ครั้ง</p> <p>3. มีรูปแบบ /แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดงาน</p> <p>4.รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผล การจัดงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เรื่อง</p>	<p>ศปผ.</p>